



อยากรวย อยากมีเงินเก็บเยอะๆ เชื่อว่าทุก ๆ ท่านคงจะมีความต้องการแบบนี้เหมือนกัน ไม่แปลก เพียงแต่ว่าเมื่อท่านต้องการจะมี จะเป็นแบบนั้น ท่านได้ทำอะไรไปบ้าง เพราะผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดมาจากเหตุในอดีต และผลที่จะเกิดในอนาคตก็ย่อมเกิดมาจากเหตุหรือการกระทำของเราในวันนี้ ฉะนั้น ถ้าหากท่าน**อยาก**

รวย อยากมีเงินเก็บในวันนี้และวันข้างหน้า ท่านต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างแล้ว

น้อง ๆ ที่เพิ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ลองสำรวจตัวเองดูว่าตัวเองใช้เงินแบบไหน

	เงินเดือน	ค่าใช้จ่ายเดือนนี้	ออมกับสหกรณ์หรือลงทุนในกองทุน	อนาคต
แบบที่ 1	15000 บาท	มากกว่า 15000 บาท	0	ล้มละลาย
แบบที่ 2	15000 บาท	15000 บาท	0	จนทั้งชีวิต
แบบที่ 3	15000 บาท	12500 – 13500 บาท	1500 – 2500 บาท	ไม่ลำบาก
แบบที่ 4	15000 บาท	11500 - 12500 บาท	2500 – 3500 บาท	เริ่มรวย
แบบที่ 5	15000 บาท	10000 - 11500 บาท	3500 - 5000 บาท	มั่งคั่ง

น้องๆ ที่ปฏิบัติตัวแบบ ที่ 3, 4, 5 ก็ขอชื่นชม ท่านมาถูกทางแล้ว นี่แหละคือวิธีรวย อย่างแท้จริง และยั่งยืน

ส่วนน้องๆ ที่ปฏิบัติตัวแบบที่ 1 และ 2 ชั่วชีวิตนี้คงยากที่จะร่ำรวย จะต้องปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายเงินใหม่จะรับอะไรที่ไม่จำเป็น ลดได้ก็ลด เลิกได้ก็เลิก และถ้ายังมีหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้นอกระบบนอกเหนือไปจากหนี้สหกรณ์ ต้องรีบเคลียร์หนี้สินเหล่านั้นโดยด่วน เพราะดอกเบี้ยบัตรเครดิตและเงินนอกระบบนั้นไม่เคยปรานีใคร

ต่อมาลองสำรวจเหตุของการเป็นหนี้สินของเรา (ถ้ามี) ชิวว่า เกิดขึ้นมาจากอะไร

คำถามที่ต้องสำรวจ	A	B
เราเป็นหนี้เพราะความจำเป็น (Need) หรือความต้องการ (Want)	จำเป็น	ต้องการ
เรามีหนี้กับที่อื่น ๆ นอกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหรือไม่	ไม่มี	มี
ยอดเงินผ่อนหนี้มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่	ไม่มี	ไม่แน่ใจ
ดอกเบี้ยต่องวดและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องจ่ายค้ำกับการเป็นหนี้หรือไม่	ใช่	ไม่แน่ใจ
ถ้าไม่เป็นหนี้วันนี้... เดือนหน้าเราจะเดือดร้อนหรือไม่	ใช่	ไม่
เราจะมีเงินเพียงพอผ่อนชำระหนี้ไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่	ใช่	ไม่แน่ใจ
มีทางเลือกอื่นๆ นอกจากการเป็นหนี้ใช่หรือไม่	ไม่มี	ไม่แน่ใจ

ถ้าคำตอบเป็นข้อ A ทั้งหมด แสดงว่าการก่อหนี้ครั้งนี้...มีเหตุผล และไม่น่าจะมีปัญหาทางการเงินในอนาคต

เพราะโดยหลักของการเป็นหนี้แล้ว หนี้ไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายเสมอไป หากเราจะเลือกสร้างแต่สิ่งๆที่เรียกว่าเป็น “หนี้ดี” คือ หนี้ที่ทำให้เรามั่งคั่งขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น และที่สำคัญต้องไม่กระทบต่อสภาพคล่องในการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะหากมีผลกระทบต่อ **ความมั่งคั่งหรือสภาพคล่อง** ข้อใดข้อหนึ่ง จะเป็น “หนี้ไม่ดี” ทันที

ตัวอย่างสุดฮิต คือ การกู้เงินซื้อรถยนต์ หากพิจารณาจากเกณฑ์ความมั่งคั่งจะพบว่า การซื้อรถยนต์นั้น จัดเป็น “หนี้ไม่ดี” ทันที เพราะหลังจากเราออกรถออกมา มูลค่าของรถ มีแต่ลดลงเรื่อยๆ แต่หากการซื้อรถทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง (ค่าใช้จ่ายในการผ่อนรถ ค่าน้ำมัน และค่าดูแลรักษา น้อยกว่า ค่าเดินทางที่ต้องจ่ายอยู่เดิม) หรือหากการมีรถทำให้เราสามารถรับงานพิเศษสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอที่จะจัดการกับค่าใช้จ่าย ทำให้มีเงินเหลือออมมากขึ้น ไม่กระทบต่อสภาพคล่องในชีวิตประจำวันของเรา อย่างนี้การซื้อรถก็เป็น “หนี้ดี” สามารถสร้างความมั่งคั่งให้เราได้เช่นกัน

ด้วยความปรารถนาดี อยากเห็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ร่ำรวย ทุกคน

นายสุธี ตั้งมั่น : ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด